

15 Tháng Mười Một 2024

VƯỢT QUA CÁC CHƯỚNG NGẠI VẬT LÀ CÁCH MÀ HIỆN TƯỢNG THỂ THAO THÍCH ỨNG SIÊU SAO NÀY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TÍCH VÀ TRUYỀN CẢM HỨNG

Mới chỉ 17 tuổi, Najee Smothers đã định nghĩa lại ý nghĩa của việc vượt qua chướng ngại vật. Sinh ra với tật nứt đốt sống, Najee luôn quyết tâm sống với ước mơ của mình, bất kể những thách thức mà bản thân gặp phải trên chặng đường. Tình trạng của em cũng như việc phải cắt cụt phần cẳng chân ở tuổi lên chín không ngăn cản em trở thành vận động viên giỏi nhất có thể—một hành trình đã giúp em được công nhận và tung hô trên toàn thế giới.

Vào tháng 10 năm ngoái, Najee, một thành viên nổi bật của đội bóng rổ xe lăn DeKalb Silver Streaks, đã được trao giải Tuyển Thủ Toàn Năng Giá Trị Nhất ở Georgia tại *Giải Thưởng Chương Trình Thể Thao Thích Ứng trong Giải Trí và Giáo Dục (Adapted Sports Programs in Recreation and Education, ASPIRE)* thường niên lần thứ sáu tại Atlanta. Được tổ chức bởi American Association of Adapted Sports Programs, Inc. (AAASP), Giải Thưởng ASPIRE ghi nhận các cá nhân và tổ chức có những đóng góp đáng kể cho các môn thể thao thích ứng trên toàn quốc.

“Thật tuyệt khi giành được giải thưởng này vì em thực sự thấy mình được mọi người biết đến”, Najee cho biết. “Việc nhận được giải thưởng này có ý nghĩa rất lớn đối với em vì nó cho thấy [AAASP] thực sự quan tâm đến thế nào và họ biết em có thể làm gì”.

Đây không phải là lần đầu tiên tài năng của Najee được công nhận. Năm ngoái, em đã nhận được giải thưởng Vận Động Viên Nam của Năm 2023 từ ASPIRE cho Đội Tuyển Thể Thao Thích Ứng.

Hành trình đến với thể thao của em bắt đầu từ năm sáu tuổi khi có người nhận thấy tốc độ đáng kinh ngạc của em và khuyến khích em tham gia đội bóng rổ xe lăn DeKalb Silver Streaks. Đội này là một phần trong chương trình thể thao thích ứng của DeKalb County School District.

Em chia sẻ: “Đó là cách em đã bắt đầu và em yêu thích môn thể thao này kể từ đó”.

Huấn luyện viên trưởng của Silver Streaks, Delton Schoates, nhớ lại Najee là một đứa trẻ tràn đầy năng lượng và ngay lập tức yêu thích bộ môn này.

“Em ấy thích được trở thành một phần của đội. Rất nhiều đội mà chúng tôi chơi đã yêu mến cậu bé dễ thương này khi đi lên đi xuống sân”, Huấn Luyện Viên Schoates cho biết. “Đôi khi, em ấy mặc áo thi đấu phía trước quay ra đằng sau, và điều đó đã trở thành dấu ấn của em ấy”.

Trợ lý huấn luyện viên Everette Schoates đã khen ngợi khả năng học hỏi và lãnh đạo của Najee.

"Em ấy luôn có mong muốn học hỏi và không có điều gì mà em ấy không cố gắng làm", anh nói. "Najee đã phát triển thành một cầu thủ kiêm huấn luyện viên. Em ấy có thể huấn luyện đội, quản lý cuộc họp nhanh toàn đội, hội ý toàn đội khi nghỉ giữa trận đấu, nắm rõ trận đấu và biết các quy tắc của từng trận đấu".

Khi vết bỏng ở bàn chân trái bị nhiễm trùng vào lúc lên chín, dẫn đến việc phải cắt cụt phần cẳng chân, Najee đã không để sự cố này kìm hãm mình lại. Thay vào đó, em ấy đã mở rộng các hoạt động thể thao của mình, trở thành một vận động viên thể thao đa năng tham gia chơi bóng rổ xe lăn, bóng bầu dục xe lăn, bóng ném xe lăn và điền kinh xe lăn.

Thành tích đặc biệt của em ấy trong môn bóng ném xe lăn đã lọt vào mắt xanh của Đội Bóng Ném Xe Lăn Quốc Gia Hoa Kỳ. Được mời thử sức, Najee đã lọt vào danh sách 10 người đứng đầu, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong đội. Vào tháng 9, em đã cùng đội đến Ai Cập để tham gia thi đấu [Giải Vô Địch Bóng Ném Xe Lăn Thế Giới của Liên Đoàn Bóng Ném Quốc Tế \(International Handball Federation, IHF\)](#). Najee và đội đã trở về nhà với huy chương bạc—giải cao nhất giành được từ trước đến nay cho đội tuyển quốc gia.

"Em thực sự vui khi giúp đội của mình và cổ vũ cho đồng đội khi em ở bên lề sân", em ấy nói.

Là học sinh lớp 9 tại Grayson High School ở Quận Gwinnett, Najee dự định sẽ học lên đại học và tiếp tục sự nghiệp thể thao của mình. Em ấy đang cân nhắc Đại Học Auburn, Đại Học Alabama và Đại Học Wisconsin-Whitewater. Sau khi tốt nghiệp đại học, em ấy mong muốn thử sức với Đội Bóng Rổ Xe Lăn Nam Hoa Kỳ và tiếp tục chơi cho đội bóng ném quốc gia.

Najee hy vọng các thành tích của mình sẽ truyền cảm hứng cho những người khác cũng đang phải đối mặt với những thách thức tương tự.

"Đừng nghe ai đó nói với bạn rằng bạn không thể làm được điều này điều kia", em nói. "Hãy cố gắng và đừng bỏ cuộc."

Với sự quyết tâm và tinh thần phi thường, Najee Smothers không chỉ vượt qua chướng ngại vật mà còn truyền cảm hứng cho những người khác làm điều tương tự, chứng minh rằng không có giấc mơ nào là ngoài tầm với.